

ข่าวเลขที่ 3

5 ตุลาคม 2566

## พาณิชย์ตรวจสต็อกสินค้าห้าห้างฯ เตรียมพร้อมรับมือช่วงน้ำท่วม พร้อมจัดโปรขนรับพาณิชย์ส่งลดราคา

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในหารือกับ ห้างค้าส่งค้าปลีกทั้งโมเดิร์นเทรดและห้างท้องถิ่น และห้างที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการเตรียมแผนสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วม โดยเฉพาะ การจัดเตรียมสต็อกสินค้าจำเป็นที่ประชาชนต้องใช้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 จึงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้า ณ ห้างดูโฮม สาขารังสิต

ซึ่งจากการติดตามพบว่าห้างดูโฮมได้จัดเตรียมสต็อกสินค้าไว้อย่างพอเพียงและไม่มีปัญหาในการกระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆ พร้อมได้จัดเตรียมสินค้าที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ใน ช่วงสถานการณ์น้ำท่วม และหลังสถานการณ์น้ำลด เช่น อุปกรณ์ซักล้างทำความสะอาด เครื่องปั้มน้ำ แทงก์น้ำ อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน แผ่นกระเบื้อง หลังคา พร้อมได้เน้นย้ำให้ห้างฯ จัดวางสินค้าในชั้นวางให้เต็มและเพียงพอกับความ ต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการจัดรายการลดราคาสินค้าของห้างดูโฮม ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ ผนึกกำลังกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ห้างโมเดิร์นเทรด ห้างท้องถิ่น ผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม กว่า 288 ราย ปรับลดราคาสินค้าและบริการพร้อมกันทั้งประเทศรวม 151,676 รายการ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม เป็นต้นมา สำหรับห้างดูโฮม ได้จัดรายการลดราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ลดราคาสูงสุด 35% ทั้งกลุ่มกระเบื้อง สุขภัณฑ์ กระเบื้องปูพื้น ปูนฉาบ ประตู หน้าตา เครื่องปั้มน้ำ และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดสูงสุด 55% ทั้งโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ซึ่งจากการสอบถามพบว่า ประชาชนให้ความสนใจออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้กรมฯ จะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องต่อไป และขอเน้นย้ำถึงผู้ประกอบการว่าห้ามฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรและต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน กรณีการจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควรหรือกักตุนสินค้ามีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายจะมีโทษสูงสุดปรับไม่

เกิน 10,000 บาท หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สามารถร้องเรียนมาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

---